

**เช็คด่วน!**

**สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) (25 ส.ค.2559)**

🕒 **นำเสนอเมื่อ** 26 ส.ค. 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) (ลงวันที่ 25 ส.ค.2559)



ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๙  
(เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่พบว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศฉบับดังกล่าว ถ้าผู้ใดเห็นว่าตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวางแผนและพัฒนากำลังคน สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวัน เวลาราชการ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครในเบื้องต้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ทางออนไลน์ผ่าน [www.niets.or.th/protbyohec/](http://www.niets.or.th/protbyohec/) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ [www.mua.go.th](http://www.mua.go.th) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครที่ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครในเบื้องต้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติและไม่ดำเนินการตามประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อนึ่ง กรณีคุณสมบัติหรือสาขาวิชาที่ผู้สมัครนำมาสมัคร ยังไม่ชัดเจนว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองหรือไม่ และกรณีคุณสมบัติ/สาขาวิชาที่นำมาสมัครยังไม่ชัดเจนว่าตรงกับสาขาวิชา/แขนงวิชาตามประกาศรับสมัครหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติให้ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์สอบไปก่อน โดยมีเงื่อนไขว่า แม้ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก็ตาม หากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่า

-๒-

คุณสมบัติหรือสาขาวิชา/แขนงวิชาที่นำมาสมัคร คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ยังไม่ได้รับรองก่อนการเปิดรับสมัคร หรือมีคุณสมบัติและหรือสาขาวิชาไม่เป็นตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

[ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม \(pdf\)](#)

[เข้าสู่เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 25 ส.ค.2559